

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๕๐๙๖๓</p> <p>เรื่อง : ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย</p> <p>สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณานุมัติให้ กษ. โดยกรมชลประทานใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒๘๔.๘๖ ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย</p> <p style="text-align: center;"><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. กษ. รายงานว่า ปัจจุบันกรมชลประทานมีเครื่องจักรกลที่ใช้เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยไม่เพียงพอต่อการใช้งานในภาวะวิกฤติ และส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรกลที่มีสภาพเก่ามาก ใช้เทคโนโลยีไม่ทันสมัย ดังนั้นกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องจักรกลทดแทนให้เพียงพอในการปฏิบัติการกิจของกรมชลประทานรวมทั้งเป็นการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน ๒๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา ทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันบรรเทาอุทกภัยตลอดจนการบริหารจัดการน้ำของประเทศทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. กษ. (กรมชลประทาน) ได้ขอให้สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องจักรกลดังกล่าว รวม ๔ รายการ จำนวน ๒๐๖ เครื่อง/คัน/ลำ วงเงิน ๙๗๙.๓๙ ล้านบาท ซึ่ง สงป. แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นในการจัดหาเครื่องจักรกลดังกล่าว รวม ๓ รายการ จำนวน ๖๑ เครื่อง/คัน/ลำ ในวงเงิน ๓๒๗.๓๖ ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมโดยให้เพียงพอเป็นระยะๆ ทั้งแก้ปัญหาหน้าท่วมและภัยแล้งตามงบประมาณที่มีอยู่ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๒๘๔.๘๖ ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๔๒.๕๐ ล้านบาท ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากโครงการ/รายการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจำเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในลักษณะของการโอน/เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามขั้นตอนต่อไป สรุปได้ ดังนี้</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p style="text-align: center;">เพื่อให้ได้เครื่องมือรองรับการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลให้ทัน ฤดูน้ำหลากต่อไป</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณ
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	๔๔	-	๒๘๔.๘๖
๑) เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่	๓๙ เครื่อง	-	๑๒๓.๐๐
๑.๑) เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว	๑๕ เครื่อง*	๒.๕๐	๓๗.๕๐
๑.๒) เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว	๓ เครื่อง	๒.๙๕	๘.๘๕
๑.๓) เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว	๒๑ เครื่อง	๓.๖๕	๗๖.๖๕
๒) รถป็นจัน ล้อยาง ขนาด ๕๐ ตัน (All Terrain Crane)	๓ คัน	๔๘.๙๖	๑๔๖.๘๘
๓) เรือขุดชนิดบูตักแบบแบริดจ์โบริดจ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า	๒ ลำ	๗.๔๙	๑๔.๙๘
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๗	๒.๕	๔๒.๕๐
เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว	๑๗ เครื่อง*	๒.๕	๔๒.๕๐
รวมทั้งสิ้น	๖๑	-	๓๒๗.๓๖

หมายเหตุ : * นายกรัฐมนตรีอนุมัติเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว จำนวน ๓๒ เครื่อง อย่างไรก็ตาม กษ. ได้เสนอขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในครั้งนี้ จำนวน ๑๕ เครื่อง ส่วนอีก ๑๗ เครื่อง จะปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. กษ. ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

๔. เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา เครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย จัดอยู่ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปดำเนินการด้วย

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๕๐๙๖๓</p> <p>เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.</p> <p>สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน ในท้องที่ตำบลกระเบื้องน้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำที่นำน้ำไปใช้เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล ปริมาณน้ำ และให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานกระบี่รายงานว่า มีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่มีใช้การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณ ของน้ำในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง การเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางน้ำชลประทานดังกล่าวได้กำหนดให้เป็นทางน้ำชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนด ทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑๕/๒๕๖๒) ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ แล้ว</p> <p>๒. ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำให้มีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานอย่างเต็มที่ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทำให้ทราบถึงปริมาณของน้ำที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการ รองรับการขออนุญาตใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรกำหนด ให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ในท้องที่ตำบลกระเบื้องน้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นทางน้ำ ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อนำเงินที่เรียกเก็บเข้าบัญชีหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็น ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะทำให้การใช้น้ำเงินงบประมาณในส่วนนี้น้อยลง สำหรับหลักเกณฑ์ และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕</p> <p>จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำให้มีการใช้น้ำ จากทางน้ำชลประทานอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๕๐๙๖๓</p> <p>เรื่อง : ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การบริหารจัดการการประมงทะเล ของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา</p> <p>สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การบริหารจัดการการประมงทะเล ของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา มาเพื่อดำเนินการ</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้</p> <p>๑. การพัฒนาการทำประมง พื้นฟูแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสม กรมประมง ได้ดำเนินการผลิตและปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำทั้งน้ำจืดและชายฝั่งบูรณะแหล่งน้ำด้วยการขุดลอกและกำจัดวัชพืช และได้ดำเนินโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๑ - ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๖๓๑ แห่ง และเฉพาะในช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมทั้งสิ้น ๘ แห่ง ในพื้นที่ ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสตูล และจังหวัดปัตตานี สำหรับแผนงานที่จะดำเนินการในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ได้กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยเพิ่มจำนวนแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลที่มีประสิทธิภาพ อย่างน้อย ๕ แห่ง/ปี</p> <p>๒. การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยพัฒนาทั้งการเพาะเลี้ยงน้ำจืดและชายฝั่ง ปรับปรุงพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และได้ดำเนินโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แปรรูปสัตว์น้ำ มีการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต และปรับปรุงระบบการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการผลิตสินค้าสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และแรงงานในภาคประมงให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

อินทรีย์ออกสู่ผู้บริโภคได้เพิ่มมากขึ้น เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

๓. ประเด็นการให้ความสำคัญในเชิงนโยบาย คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการโดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับการบริหารจัดการการประมงรวมทั้งได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) อีกทั้ง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ/คณะอนุกรรมการในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ประเด็นการบริหารจัดการ “จุดอ้างอิง” ที่มีประสิทธิภาพ กรมประมงได้จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการคำนวณ (Maximum Sustainable Yield: MSY) และเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะห์จุดอ้างอิงของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันใช้วิธีแบบจำลองผลผลิตส่วนเกินของฟอกซ์ (Fox Surplus Production Model) ซึ่งมีความเหมาะสมเนื่องจากทรัพยากรประมงของไทยมีลักษณะเฉพาะของเขตร้อน (tropical multi-species fishery) จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์จุดอ้างอิงแบบกลุ่มสัตว์น้ำตั้งที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งยังได้จัดจ้างที่ปรึกษาชาวออสเตรเลียเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการประมงทะเล (Fisheries Management Plan: FMP) โดยที่ปรึกษาได้ตรวจสอบขั้นตอนและวิธีการประเมิน MSY แล้ว มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานภายใต้ FMP บนพื้นฐานของผลการประเมิน MSY ในปัจจุบัน ตลอดจนได้จัดทำโครงการ “การพัฒนาระบบเชื่อมโยงการค้าการณและการประเมินสภาวะการประมง เพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจการบริหารจัดการการทำประมง” เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้น

๕. ประเด็นระบบ (Monitoring Control and Surveillance: MCS) ที่มีประสิทธิภาพ กรมประมงดำเนินการตรวจสอบเรือ IUU list ที่ผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านระบบ Windward Intelligence โดยศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) โดย FMC มีภารกิจในการตรวจสอบและเฝ้าระวังทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ ศรชล. และมีการบูรณาการร่วมกันในการทำงาน โดยการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์กลุ่ม E-mail นอกจากนี้ กรมเจ้าท่ามีระบบ Single Window @ Marine Department ในการแจ้งเรือเข้า - ออกเรือ ซึ่งข้อมูลจากระบบดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ และ Port Clearance ผ่านระบบ NSW

๖. ประเด็น IUU - Free Thailand ประเทศไทยมุ่งมั่นจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย ๔ แนวทางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ IUU-free Thailand ภายในปี ๒๕๖๗ ได้แก่ ๑) การดำเนินนโยบาย IUU - free Thailand อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) การสร้างความเข้มแข็ง ในความร่วมมือ การติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูล ๓) การพัฒนามาตรฐานการควบคุมการนำเข้าสัตว์น้ำและสินค้าสัตว์น้ำ และ ๔) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับของไทย ทั้งนี้ จะได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนและงบประมาณต่อไป

๗. ประเด็นการเชื่อมโยงการบริหารงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ประกอบด้วยคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำประมงและแรงงานในภาคประมง โดยมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะ สั่งการ และกำกับดูแลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และแรงงานในภาคประมงให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมทั้งได้มีการพิจารณาถ้อยแถลงการออกกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับภาคประมงและแรงงานในภาคประมง การบังคับใช้กฎหมาย ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทางกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย

มติ ครม. : รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ : การบริหารจัดการการประมงทะเล ของคณะกรรมการธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และแจ้งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๕๐๙๖๓</p> <p>เรื่อง : การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายถิระศักดิ์ ทองศิริ) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)</p> <p>สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายถิระศักดิ์ ทองศิริ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมชลประทานให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ และรองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว</p> <p style="text-align: center;"><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอขอแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว ซึ่ง ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติคุณสมบัติและประเมินผลงานของข้าราชการดังกล่าวตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วเห็นว่า เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ผู้บังคับบัญชาจึงอาจดำเนินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ขอให้พิจารณาประเมินได้โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันที่สำนักงาน ก.พ. ได้รับคำขอประเมินพร้อมเอกสารประกอบการขอประเมินครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>๒. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิเรื่องนี้จัดเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริหารราชการแผ่นดิน</p> <p>มติ ครม. : อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ออกให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งต่อไป</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p style="text-align: center;">เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความต่อเนื่อง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๕๐๙๖๓</p> <p>เรื่อง : การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๘ ราย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง (แทนตำแหน่งที่เกษียณ) ๒. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง (แทนตำแหน่งที่เกษียณ) ๓. นายประยูร อินสกุล พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง (แทนลำดับที่ ๕) ๔. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) (วิศวกรชลประทานทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง (แทนตำแหน่งที่เกษียณ) ๕. นายพิศาล พงศาพิชณ์ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่เกษียณ) ๖. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมวิชาการเกษตร (แทนตำแหน่งที่เกษียณ) ๗. นายปราโมทย์ ยาใจ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมหม่อนไหม (แทนตำแหน่งที่เกษียณ) ๘. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) 	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความต่อเนื่อง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (แทนลำดับที่ ๑)

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีตำแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงว่าง เนื่องจากผู้ครองตำแหน่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะต้องพ้นจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียน

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ และเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน ๘ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

มติ ครม. : อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการทั้ง ๘ ราย ดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ต่อไป

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๕๐๙๖๓</p> <p>เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓</p> <p>สารัตถะ : คกก. เสนอ ครม. พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้</p> <p>๑. รับทราบผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) พร้อมทั้งมอบหมายให้อว. และ สทบ. เร่งดำเนินการตามข้อสังเกตและมติ คกก. และเสนอโครงการฯ ให้ คกก. พิจารณาอีกครั้งหนึ่งตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>๒. อนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนและเชื่อมโยงตลาดของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กรอบวงเงินรวม ๑๓,๙๐๔.๕๐ ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ ๓.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (พระราชกำหนดฯ) พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งพิจารณา กำหนดแนวทางการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคลตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการภายใต้รูปแบบที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งรับความเห็นและข้อสังเกตของ คกก. ไปดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการดังนี้</p> <p>๒.๑ ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักการทั้ง ๘ ข้อของ คกก. โดยเฉพาะในประเด็นการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ที่ต้องดำเนินการประมาณค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบของทางราชการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด</p> <p>๒.๒ จัดทำงบประมาณการความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือนเพื่อให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คกก./กษ. (สศก./กสก./มม.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยาที่มีมูลค่าเพิ่มสูง</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

๒.๓ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค โดยจัดส่งให้ สบн. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง (กค.) กำหนด ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

๒.๔ ประสานกับ กค. ในการรายงานขีดความสามารถในการชำระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกำหนดฯ ด้วย

๓. อนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตามที่ พม. เสนอ พร้อมทั้งรับความเห็นและข้อสังเกตของ คคง. ไปดำเนินการต่อไป

๔. อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพิ่มความถี่การพักค้าง และกระตุ้นการใช้จ่ายกลุ่มศักยภาพ ดังกลุ่มผู้มี กำลังซื้อ เช่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ออกเดินทางท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา (กก.) เสนอ

๕. รับทราบผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ของกรมหม่อมใหม่ กษ. พร้อมทั้งเห็นควรให้กรมหม่อมใหม่ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ ตามขั้นตอนต่อไป

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ของคณะกรรมการ กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ได้เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

๒. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของ กษ.

๒.๑ สาระสำคัญของโครงการ

วัตถุประสงค์ : - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร

- ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยา ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

กิจกรรม : - สนับสนุนสมาชิกแปลงใหญ่ โดยการจัดหาปัจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การเกษตร หรือครุภัณฑ์อื่นๆ (ด้านการผลิต ด้านการพัฒนาคุณภาพและด้านการตลาด) ด้วยตนเองตามความจำเป็นและความ ต้องการของกลุ่มเพื่อพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการดำเนินงานในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ให้ เกษตรกรอย่างยั่งยืน

- สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการบริหารจัดการ สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายเงิน

จัดเก็บข้อมูลและบันทึกผลการดำเนินงาน และติดตามประเมินผล

งบประมาณ : - ๑๓,๙๐๔.๕๐ ล้านบาท ขอใช้จ่ายเงินกู้จากแผนที่ ๓.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ
กรอบระยะเวลา : ๑ ปี ๒ เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)

๒.๒ มติ คกก.

เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการฯ ของกรมส่งเสริมการเกษตร กษ. กรอบวงเงินรวม ๑๓,๙๐๔.๕๐ ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน ๓.๑ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งพิจารณากำหนดแนวทางการอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนประเภทนิติบุคคลตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการภายใต้รูปแบบที่กำหนดไว้ และเห็นควรมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ และดำเนินการ ตามข้อ ๒.๑ - ๒.๔

มติ ครม. : มติรับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๕๐๙๖๓</p> <p>เรื่อง : การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>สารัตถะ : สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. ให้ความเห็นชอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยไม่ต้องนำผลการดำเนินงานของส่วนราชการมาประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>๒. ให้ความเห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๑.๑ สำนักงาน ก.พ.ร. จะประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕๒ ส่วนราชการ และ ๗๖ จังหวัด รวม ๒๒๘ หน่วยงาน โดยกำหนดตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แนวทางพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ รวมทั้งนโยบายสำคัญของรัฐบาล ซึ่งจะต้องรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และสำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้น เสนอไปยังรัฐมนตรีเจ้าสังกัด รองนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีตามลำดับ</p> <p>๑.๒ เมื่อพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงฯ จึงมีความเห็นว่าการปรับรายละเอียดของตัวชี้วัดเป็นการคาดการณ์ผลการดำเนินงานที่จะเกิดในอนาคตซึ่งยังมีความไม่แน่นอน ไม่สะท้อนกับผลการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้นจริง รวมทั้งไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของส่วนราชการฯ ได้ หากเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงาน ก.พ.ร./กษ. (สพบ.สป.กษ.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อให้ส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้ง ๒ องค์กรประกอบ เป็นองค์ประกอบการประเมินที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่แล้ว</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

ในระยะที่สองหรือเกิดสภาวะวิกฤตอื่น

๑.๓ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบการปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไม่ต้องนำผลการดำเนินงานของส่วนราชการมาประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ดังนี้

แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓	ข้อเสนอแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ตามมติ ก.พ.ร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
๑. ให้ส่วนราชการสามารถปรับรายละเอียดหรือยกเลิกตัวชี้วัดเดิมตามภารกิจหลักที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-๑๙	ไม่นำผลการดำเนินงานของส่วนราชการมาประเมินผล ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดย ๑. ให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเดิมเพื่อใช้ในการติดตาม (Monitoring) แต่จะไม่นำมาประเมินผล
๒. ให้ส่วนราชการเสนอตัวชี้วัดใหม่ในการแก้ไขปัญหาหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙	๒.๑ ให้ส่วนราชการถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบและการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน ๒.๒ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. สรุปบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบในภาพรวมของส่วนราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน และให้บริการประชาชนได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ หากเกิดสภาวะวิกฤตในอนาคต

ความเห็นของ กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับการปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ทำให้ทุกภาคส่วนต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ อย่างใกล้ชิด

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) และสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๒. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda Base) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ (Area Base) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation Base) และศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (Potential Base) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก.พ.ร. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบ กรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑. **กรอบการประเมิน** เป็นการนำองค์ประกอบการประเมิน ๕ องค์ประกอบเดิมมาจัดกลุ่มและจำแนกเป็น ๒ องค์ประกอบ เพื่อประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการประเมินศักยภาพ ในการดำเนินงานที่เป็นพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อให้ของส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ๒ องค์ประกอบดังกล่าว **เป็นองค์ประกอบการประเมินที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่แล้ว จึงไม่เป็นการสร้างภาระให้กับส่วนราชการแต่อย่างใด** โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ การประเมินประสิทธิผล (performance Base) น้ำหนักร้อยละ ๗๐ จำนวน ๓ - ๕ ตัวชี้วัด

๑) ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพะนโยบายเร่งด่วน เช่น การฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นต้น มติคณะรัฐมนตรีหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda KPI)

๒) ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ (บังคับส่วนราชการระดับกรม)

๓) ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญที่เป็นการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) เช่น อุบัติเหตุทางถนน ป่าไม้ ขยะ อากาศ คุณภาพแหล่งน้ำ เป็นต้น

๔) ผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจำ งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่นภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPI / Area KPI)

๑.๒ การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) น้ำหนักร้อยละ ๓๐ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด

ผลการพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐

๑) การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

- การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

- การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data)

- การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการ

ดำเนินงาน (Digitalize Process) เพื่อนำไปสู่การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจ (Decision Making)

- การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการ หรือการให้บริการ (e-Service)

๒) การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔๐ (PMQA ๔.๐) (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

๒. เกณฑ์การประเมิน จะพิจารณาจากคะแนนในภาพรวม แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับต้องปรับปรุง ดังนี้

๒.๑ ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างร้อยละ ๙๐.๐๐ - ๑๐๐

๒.๒ ระดับมาตรฐาน

มาตรฐานชั้นสูง มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างร้อยละ ๗๕.๐๐ - ๘๙.๙๙

มาตรฐานชั้นต้น มีคะแนนผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๗๔.๙๙

๒.๓ ระดับต้องปรับปรุงมีคะแนนผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐

๓. รอบระยะเวลาการประเมิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี (ปีละ ๑ ครั้ง)

๔. กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน ประกอบด้วย ส่วนราชการ และจังหวัด สำหรับส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้นำแนวทางการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหารไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นไปตามมติของ ก.พ.ร. ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

๕. ผู้ทำหน้าที่ในการประเมิน ประกอบด้วย

๕.๑ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

๕.๒ รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ

๕.๓ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบื้องต้น)

ความเห็นของ กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่าเป็นการนำ ๕ องค์กรประกอบเดิมมาจัดกลุ่มและจำแนกเป็น ๒ องค์กรประกอบ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานควบคู่ไปกับการประเมินศักยภาพในการดำเนินงานที่เป็นพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อให้ส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้ง ๒ องค์กรประกอบ เป็นองค์กรประกอบการประเมินที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่แล้ว

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ. รวมทั้งข้อเสนอแนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคมไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๕๐๙๖๓</p> <p>เรื่อง : ขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗ (๒) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้แก่บริษัท อฟิโก้ (โคราช) จำกัด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔</p> <p>สารัตถะ : พน. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗ (๒) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้แก่บริษัท อฟิโก้ (โคราช) จำกัด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ ๙/๒๕๔๖/๖๖ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ยื่นขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าเพื่อการสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง หรือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมต่อกรมป่าไม้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔</p> <p style="text-align: center;"><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>บริษัท อฟิโก้ (โคราช) จำกัด แจ้งว่าพื้นที่ที่ต้องการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าอยู่ในบริเวณพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมสินภู่ออมตะวันออก แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีหนังสือไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น เพื่อขอให้ตรวจสอบว่าพื้นที่โครงการผลิตและวางท่อก๊าซธรรมชาติของพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมสินภู่ออมตะวันออก แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43 เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าเสื่อมโทรม และป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติหรือไม่ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือแจ้งว่าจากการประสานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๘ (ขอนแก่น) ในการตรวจสอบพบว่าพื้นที่โครงการผลิตและวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของแหล่งสินภู่ออมตะวันออก แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43 มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกสูง-บ้านดง และอยู่ในพื้นที่แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ FPT 20/2 ขอนแก่น และพื้นที่แปลงปลูกป่า โครงการพัฒนาป่า โคกสูง-บ้านดง และต่อมาสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือแจ้งมายังกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติด้วยการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีของโครงการผลิตและวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของแหล่งสินภู่ออมตะวันออก แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L15/43 ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกสูง-บ้านดง ท้องที่อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ให้ดำเนินการตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พน./กษ. (สกม.สป.กษ.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p style="text-align: center;">เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมจากการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งภายในประเทศ</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

เขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยบริษัท ฯ มีแผนที่จะดำเนินการผลิตและวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดังนี้

๑. โครงการผลิตและวางท่อส่งก๊าซของแหล่งสินภู่ออมตะวันออก พื้นที่ฐานผลิต SPH-1 ในเขตจังหวัดขอนแก่น ซึ่งโครงการดังกล่าวมีพื้นที่ฐานผลิตและแนวท่อส่งก๊าซทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกสูง-บ้านดง และพื้นที่แปลงปลูกป่า โครงการพัฒนาป่าโคกสูง-บ้านดง โดยมีพื้นที่ฐานการผลิตและแนวท่อส่งก๊าซ ในเขตพื้นที่ป่าดังกล่าว รวมเป็นพื้นที่ประมาณ ๙ ไร่ ๘.๒๐ ตารางวา

๒. โครงการผลิตและวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของแหล่งสินภู่ออมตะวันออก พื้นที่ฐานผลิต SPH-1ST ในเขต จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเพียงเฉพาะแนวท่อส่งก๊าซและจุดเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซ (Tie in) กับท่อส่งก๊าซของโครงการส่งก๊าซสินภู่ออม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข EU1 ของบริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด ตั้งอยู่ในเขต ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกสูง-บ้านดง โดยมีพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซและจุดเชื่อมต่อท่อส่งก๊าซในเขตพื้นที่ป่าดังกล่าว รวมเป็นพื้นที่ประมาณ ๒๔ ไร่ ๓๙.๓๐ ตารางวา

ความเห็นของ กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗ (๒) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้แก่บริษัท อพีโก้ (โคราช) จำกัด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เห็นด้วยกับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗ (๒) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้บริษัท อพีโก้ (โคราช) จำกัด สามารถเป็นผู้ยื่นขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าต่อกรมป่าไม้ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยบริษัทฯ ผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ป่าและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

๒. การอนุญาตให้บริษัท อพีโก้ (โคราช) จำกัด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าเพื่อประกอบกิจการปิโตรเลียมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ในภาพรวมจากการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งภายในประเทศ ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงพลังงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอแนะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๕๐๙๖๓</p> <p>เรื่อง : ขออนุมัติแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร</p> <p>สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. ให้ความเห็นชอบแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร รวม ๕ ด้าน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๒) รวมจำนวน ๖๒ โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗,๔๔๕.๒๒ ล้านบาท โดยให้เร่งดำเนินการแผนงานระยะเร่งด่วนให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>๒. มอบหมายให้จังหวัดสกลนครและกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พัฒนาหนองหารบริเวณเหนือหนองหารและพื้นที่ต้นน้ำ</p> <p>๓. มอบหมายให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำในหนองหาร</p> <p>๔. มอบหมายให้ สทนช. ร่วมกับสำนักงบประมาณ (สงป.) เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการในแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนครต่อไป</p> <p>๕. มอบหมายให้ สทนช. ร่วมกับจังหวัดสกลนครติดตามและขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>๑. กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำโครงการแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาหนองหารที่จะดำเนินการในระยะต่อไป ซึ่ง กนช. มีมติในคราวประชุม กนช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบในหลักการแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๗๒ จำนวน ๕ ด้าน ๖๕ โครงการ วงเงินรวม ๗,๔๔๕.๒๒ ล้านบาท และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนระยะเร่งด่วน ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งให้จังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ กนช. และข้อสั่งการเพิ่มเติมของ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สทนช./กษ. (ขป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

ประธาน กนช. (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ไปดำเนินการ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

๒. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติไปดำเนินการ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อเตรียมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จังหวัดสกลนคร ในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนครปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนงานโครงการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ก่อนจัดส่งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณา

๓. จังหวัดสกลนคร ได้ตรวจสอบและปรับปรุงแผนงาน/โครงการแผนหลักการพัฒนาหนองหาร โดยสรุปเป้าหมายการดำเนินการในแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค เป้าหมายเพื่อจัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนครบทุกหมู่บ้าน ชุมชนเมือง ฯลฯ จำนวน ๗ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ๒๙๓.๓๒ ล้านบาท

ด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต เป้าหมายเพื่อการพัฒนาเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ให้เต็มศักยภาพของปริมาณน้ำที่สามารถสนับสนุนได้ ฯลฯ จำนวน ๒ แผนงาน/โครงการงบประมาณ ๑,๐๖๔.๖๒ ล้านบาท

ด้านที่ ๓ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย เป้าหมายเพื่อการบรรเทาอุทกภัยทั้งระบบลุ่มน้ำ โดยพิจารณาความเหมาะสมในการบรรเทาอุทกภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำ ฯลฯ จำนวน ๑๕ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ๑,๕๙๑.๒๔ ล้านบาท

ด้านที่ ๔ การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เป้าหมายเพื่อบำบัดน้ำเสียที่ไหลลงหนองหาร และการควบคุมวัชพืชไม่ให้กระทบคุณภาพน้ำในหนองหาร ฯลฯ จำนวน ๒๓ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ๔๓๒๘.๘๙ ล้านบาท

ด้านที่ ๕ การบริหารจัดการ เป้าหมายเพื่อมีองค์กรและปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฯลฯ จำนวน ๑๕ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ๑๖๗.๑๕ ล้านบาท

ความเห็นของ กษ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการของแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร รวม ๕ ด้าน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๒) รวมจำนวน ๖๒ โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๗,๔๔๕.๒๒ ล้านบาท ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้งสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

มติ ครม. : ๑. เห็นชอบตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายและภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ (เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓) เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ ของประเทศไทยและมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ)

๒. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ [เรื่อง การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติ และแม่น้ำลำคลอง (แม่น้ำเจ้าพระยา บึงบอระเพ็ด และบึงสีไฟ)] ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานและเร่งรัดการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร นั้น ขอให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณากำหนดแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าวข้างต้น รวมถึงแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่อื่นของประเทศให้ครบถ้วนด้วย กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เพื่อให้การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนต่อไป เช่น การแก้ไขปัญหาคารบูกrukที่ดินของประชาชน การช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ แนวทางใช้ประโยชน์หรือจัดเก็บมวลดินที่ขุดลอกออกจากแหล่งน้ำ ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๕๐๙๖๓</p> <p>เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดหาวัสดุส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ ลิตร/นาที่ และส่งน้ำระยะไกล ไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ (เพิ่มเติม)</p> <p>สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๘๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาวัสดุส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ ลิตร/นาที่ และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ ที่เหลืออีกจำนวน ๑๘ คัน คันละ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากข้อมูลสถานการณ์น้ำของกรมชลประทาน โดยปัจจุบันมีปริมาณน้ำใช้การในเขื่อนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน ๒๕ ลุ่มน้ำ ส่วนใหญ่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ ประกอบกับสถิติการประกาศภัยแล้ง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑ พบว่า ๓๙ จังหวัด มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง อย่างไรก็ตาม วัสดุส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ ลิตร/นาที่ และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดหาแล้ว จำนวน ๑๘ คัน ยังไม่เพียงพอและครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยแล้งและเป็นการสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการบูรณาการการจัดการภัยแล้งในภาพรวมของประเทศให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและเกิดวิกฤตการณ์ขาดน้ำต้นทุนอย่างรุนแรง รวมทั้งหากเกิดอุทกภัยก็สามารถช่วยระบายน้ำไปยังพื้นที่กักเก็บน้ำระยะไกลได้อย่างทันท่วงที</p> <p>จึงขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดหาวัสดุส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ ลิตร/นาที่ และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ ที่เหลืออีกจำนวน ๑๘ คัน วงเงิน ๘๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประจำปี ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ศูนย์เขต เขตละ ๑ คัน</p> <p>มติ ครม. : ๑. อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ๒. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (ชป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยแล้งและเป็นการสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการบูรณาการการจัดการภัยแล้งในภาพรวมของประเทศให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและเกิดวิกฤตการณ์ขาดน้ำ ต้นทุนอย่างรุนแรง รวมทั้งหากเกิดอุทกภัยก็สามารถช่วยระบายน้ำไปยังพื้นที่กักเก็บน้ำระยะไกลได้อย่างทันท่วงที</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p>

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๕๐๙๖๓</p> <p>เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓</p> <p>สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้</p> <p>๑. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๐๘๒.๗๖๐๕ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ ตามเหตุผลความจำเป็นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอข้างต้น</p> <p>๒. ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้สามารถกันเงินไว้เบิกเหลือมปีได้ เพื่อให้การดำเนินการเตรียมการแก้ไขปัญหา การรับมือและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมตามแผนงานที่วางไว้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง</p> <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <p>โครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ในฤดูฝนปี ๒๕๖๓</p> <p>๑. ความเป็นมา</p> <p>สืบเนื่องจากการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ๒๕๖๓ ตาม ๘ มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับน้ำฝน ปี ๒๕๖๓ สำนักงานทรัพยากรน้ำ (สทนช.) พบว่าในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ มีพื้นที่เฝ้าระวังที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ ๓๒ จังหวัด ๑๔๐ อำเภอ ๓๖๖ ตำบล ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุตีเปรสชันซินลากู และจะต้องเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ ๕๔ จังหวัด ๓๑๗ อำเภอ ๑,๕๖๖ ตำบล จากการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และยังคงต้องมีการเตรียมการเพื่อรับมือพายุตีเปรสชันฮิโกสซึ่งจะพัดเข้าสู่ประเทศไทย</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สทนช./กษ. (ขป.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการเตรียมการแก้ไขปัญหา การรับมือและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมตามแผนงานที่วางไว้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย ประกอบกับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและทำให้การบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ สามารถดำเนินการได้ตาม ๘ มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับน้ำฝน ปี ๒๕๖๓ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างทันทั่วทั้งที่ สทช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแผนงานเร่งด่วนเพื่อเตรียมการรับมือ แก๊ซและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี ๒๕๖๓ เพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๖๔ อีกทั้งสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยได้ดำเนินการสำรวจตรวจสอบแผนงาน/โครงการเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว สามารถสรุปแผนงานโครงการเพื่อเตรียมการรับมือบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนปี ๒๕๖๓ ดำเนินการโดย ๓ กระทรวง ๖ หน่วยงาน และจังหวัด ๓๐ แห่ง วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๐๘๒.๓๖๐๕ ล้านบาท

๒. วัตถุประสงค์

- ๑.๑ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและน้ำท่วม
- ๑.๒ เพื่อสนับสนุนด้านการเกษตร เช่น เกษตรแปลงใหญ่ และด้านการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
- ๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจาก

ภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน

- ๑.๔ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

๓. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ทั่วประเทศ

๔. แนวทางการดำเนินการ

๑. เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ หากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและทางราชการ

๒. เป็นโครงการที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที โดยให้หน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดทำแบบรูปารายการ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔ ปร.๕) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางกำหนด

๓. ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการโดยพิจารณาแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการขอรับจัดสรร

๕. แผนงาน/โครงการที่เห็นควรเสนอขอรับการสนับสนุนงบกลางปี ๒๕๖๓ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

สทช. ได้สรุปโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่ ๖๐ จังหวัด ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการเร่งด่วนในปี ๒๕๖๓ ที่สามารถแก้ไข และบรรเทาปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ

การเก็บกักน้ำได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และแผนงานที่มีสถานะพร้อมดำเนินการได้ทันที จำนวนทั้งสิ้น ๙ โครงการ งบประมาณรวม ๕,๐๘๒.๗๖๐๕ ล้านบาท จำแนกตามหน่วยงาน จำนวน ๖ หน่วยงานและจังหวัด ๓๐ แห่ง ดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)
	รวม	๙	๕,๐๘๒.๗๖๐๕
๑	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	๑	๗๐๖.๕๙๖๒
๒	กรมทรัพยากรน้ำ	๒	๑,๗๙๖.๑๐๑๘
๓	กรมชลประทาน	๓	๑,๔๘๒.๑๙๓๐
๔	กรุงเทพมหานคร	๑	๓๔๐.๐๐๐
๕	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๑	๒๓.๖๐๐๗
๖	จังหวัด ๓๐ แห่ง	๑	๗๓๔.๒๖๘๘

๖. ประเภท/ลักษณะงาน

๑. ขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม ๒. ระบบประปา ๓. งามซ่อมแซม/ปรับปรุง ๔. ขุดแหล่งเก็บน้ำใหม่ ๕. บ่อน้ำบาดาล ๖. ฝาย/ฝายชะลอน้ำ ๗. ระบบส่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ๘. ระบบระบายน้ำชุมชน ๙. ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพืช ๑๐. เครื่องจักร/เครื่องมือ

มติ ครม. : ๑. อนุมัติตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ และให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานงบประมาณ (หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๑๙๘๓๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงดังกล่าวว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป

๒. ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องเพื่อพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
<p>๑๕๐๙๖๓</p> <p>เรื่อง : การเจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement : VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU)</p> <p>สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เห็นชอบต่อกรอบการเจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VAP) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ๒. เห็นชอบท่าทีการเจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VAP) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ๓. เห็นชอบหลักการในการดำเนินการตามกรอบการเจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VAP) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ๔. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย ในการเจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VAP) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) <p><u>โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กรอบการเจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ และคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (๑) การกำหนดค่านิยามและกรอบสินค้าประเภทไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย (๒) กำหนดการรับรองแหล่งที่มาของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ประเทศไทยส่งออกสู่ตลาดสหภาพยุโรป (๓) การปรับปรุงและกำหนดหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการรับรองแหล่งที่มาของไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ไม่สร้างภาระต้นทุนที่ไม่เหมาะสม และอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รวมทั้งการลดอุปสรรคทางการค้าของสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยให้มากที่สุด เพื่อขยายการส่งออกสินค้าประเภทนี้ของไทยอย่างยั่งยืน (๔) มีมาตรฐานการป้องกันและเยียวยาสำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม้ประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากกฎระเบียบการทำ VPA 	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกต.สป.กษ./สกค.)</p> <p>ประโยชน์ที่ได้รับ :</p> <p>เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยแล้ว ยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยไปยังต่างประเทศ</p> <p>กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :</p> <p style="text-align: center;">-</p>

(๕) ให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๖) ให้มีมาตรการช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป เช่น การสนับสนุนจากสหภาพยุโรปให้ใช้สินค้าไม้ของประเทศไทย ผ่านทางการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Procurement) การเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น

(๗) ให้มีการเจรจาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในภาพรวม

๒. ท่าทีการเจรจาการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ สำคัญสรุปได้ ดังนี้

(๑) การเจรจาจะต้องพิจารณาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศให้มากที่สุด

(๒) การเจรจาจะใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายภายในประเทศที่มีอยู่ หากจะต้องมีการปรับแก้กฎหมายหรือตรากฎหมายขึ้นมาใหม่ จะกระทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทย และสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยต้องไม่ละเมิดสิทธิของคนไทยรวมทั้งไม่เป็นการกีดกันทางการค้า

(๓) มีมาตรการคุ้มครองหรือลดหย่อนพิธีการทางศุลกากรอำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากไทยไปยังสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ในระหว่างที่ประเทศไทยยังจัดทำข้อตกลงดังกล่าวและหลังจากที่การเจรจาสำเร็จลงแล้ว

๓. หลักการในการดำเนินการตามกรอบการเจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีสาระสำคัญโดยสรุป คือ จะต้องดำเนินการภายใต้กรอบการเจรจาที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการการเจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) แต่งตั้งโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นคณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุมเจรจาเพื่อพิจารณาภาคผนวกที่จะใช้ประกอบข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจฯ

๔. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำข้อตกลง VPA

(๑) เมื่อข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) สำเร็จจนประเทศไทยได้รับสิทธิในการออกไปรับรองเฟล็กที (FLEGT License) จะช่วยให้ผู้ส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยสามารถส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรปได้สะดวกและมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น รวมทั้งเป็นการรักษาตลาดและขยายโอกาสทางการค้าของสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยในตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดของผู้บริโภคที่มีความสามารถในการซื้อสูง ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการยืนยันการประกอบการที่สอดคล้องกับธรรมชาติของประเทศไทยในตลาดโลกอีกด้วย

(๒) นอกจากนี้ยังเป็นการยับยั้งการผลิตสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมาย หรือจากการบุกรุกทำลายป่า โดยจะส่งเสริมการอนุรักษ์ สร้างความยั่งยืนต่อป่าไม้ ดินน้ำ ลำธาร ความหลากหลายทางชีวภาพ การสงวนรักษาพันธุ์พืช สมุนไพร สัตว์ป่าและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

(๓) การเจรจาจัดทำข้อตกลง VPA นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของ

ประเทศไทยแล้ว ยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยไปยังต่างประเทศ เนื่องจาก ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และจีน ก็มีนโยบาย มาตรการในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

(๔) เมื่อการขยายตัวของธุรกิจไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เพิ่มมากขึ้น ความต้องการแรงงานก็จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนชาวไทยอีกทางหนึ่ง

๕. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสำหรับการเจรจา ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป สำหรับการจัดประชุมระหว่างประเทศและการแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาลหรือคณะผู้แทนรัฐบาล เพื่อเข้าร่วมการประชุมในระดับต่ำกว่ารัฐมนตรี ดังนี้

๕.๑ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	หน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้แทน
๕.๒ อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ	ผู้แทน
๕.๓ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้แทน	ผู้แทน
๕.๔ อธิบดีกรมศุลกากร หรือผู้แทน	ผู้แทน
๕.๕ อธิบดีกรมยุโรป หรือผู้แทน	ผู้แทน
๕.๖ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย หรือผู้แทน	ผู้แทน
๕.๗ อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทน	ผู้แทน
๕.๘ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือผู้แทน	ผู้แทน
๕.๙ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน	ผู้แทน
๕.๑๐ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจป่าไม้ กรมป่าไม้	ผู้แทน

โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางและวางกรอบเจรจาให้รอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งเจรจา ควบคุม กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปผลการเจรจา จัดทำรายงาน ข้อดี - ข้อเสีย และความเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มติ ครม. : ๑. เห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สำหรับค่าใช้จ่ายในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และในปีต่อไป ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกรอบการเจรจา ท่าทีการเจรจา และหลักการในการดำเนินการตามกรอบการเจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement : VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ

เห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย

๒. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้